

BIZส่งซีกผลงานไตรมาส2แจ่ม! จ่อประมุลงานใหม่กว่า800ล้าน

BIZ ลั่นแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/66 โตต่อเนื่อง หลังตุนออเดอร์เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งราว 997 ล้านบาท ส่วนใหญ่รับรู้รายได้ในปีนี้ ฟากซีอีโอ “สมพงษ์” มั่นใจผลงานปีนี้โตกว่าปีก่อน เล็งประมุลงานรพ.รัฐ-เอกชนมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชินากิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสอโล-เม็นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 จะเห็นได้ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนจากรายได้ และกำไร จากการทยอยส่งมอบเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งให้กับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาได้ตามแผน และในช่วงไตรมาส 2/2566 การส่งมอบงานยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาผลงานการเติบโตไว้ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างยื่นประมูล

งานเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งและอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทราบผลเร็ว ๆ นี้ เพื่อเข้ามาเติมเสริมมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 997 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทยอยรับรู้รายได้ใน 1-2 ปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต

ขณะที่ในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 73.97% คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในปี 2566 ที่ระดับ 80-100 ล้านบาท และจะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี และในช่วงเดือน มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Eastern

Cancer Network ของ 4 สถานพยาบาล เพื่อเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย ช่วยสนับสนุนผลงานให้เติบโตในระยะยาว

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายได้รวม 410.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 43.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34.49 ล้านบาท

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า แผนธุรกิจปีนี้จะเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่อีกครั้ง จากงานด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่จะมีการส่งมอบที่มากขึ้น และแนวโน้มโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงการชนะงานประมูลขนาดใหญ่จากทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง